



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดแนวคิด 3 พลังหญิงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มีด จอห์นสัน ประเทศไทย จัดโครงการ Mead Johnson Helping Hand โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และคณาจารย์จาก มศว.ประสานมิตร โดยมี ผู้หญิง 3 คนเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งทางศูนย์ฯยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาที่ เสด็จฯ ทรงเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมกับเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการด้วยพระองค์เอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

วิชชุดา อรดีดลเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มีด จอห์นสัน ประเทศไทย กล่าวว่า "โดยพันธกิจของ มีด จอห์นสัน นั้น เราเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยโภชนาการและสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ในโครงการนี้เรา ได้สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมช่วยเหลือในส่วนของการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาการอบรมบุคลากร เพื่อไปพัฒนาเด็กอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาของเด็กแล้ว ยังส่งผลด้านความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตผ่านไปยังครอบครัวของเด็กอีกทางหนึ่งด้วย การสนับสนุนเหล่านี้ จึงเป็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้เองในระยะยาว โดยเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้สูงสุด เพื่ออนาคตของชาติต่อไป"

ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาจารย์นักพัฒนาที่เริ่มกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ถิ่นฐานบ้านเกิด อ.กระบี่ จ.พังงา จนกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง กล่าวว่า

"การทำงานของเราจะเกิดขึ้น 3 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ การอบรมครู เพื่อให้ความรู้ตามทฤษฎี แล้วจึงประเมินผลเพื่อดูความเข้าใจและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้สอนเด็กในชีวิตจริง และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้อันของเด็ก ที่โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่เกาะยาวน้อยแห่งนี้เราจะยึดการเรียนการสอนที่มีเด็กเป็นตัวตั้ง และเอื้อให้เด็กเติบโตด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เราต้องมีการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ จนปัญหาต่างๆ หน่วยงานค่อยๆ ล่วงไป เราต้องทำให้ชุมชนเปิดใจ และรับรู้ได้ว่าเราลงพื้นที่เพื่อมาทำประโยชน์ให้ชุมชน ไม่ได้มาหาผลประโยชน์จากเขา ถ้ามองถึงสิ่งตอบแทนที่ได้รับนั้น ตอบได้ค่าเดียวว่ามีความสุข ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานเพื่อเด็ก และชุมชนได้อีกนาน"

สุวิมล ตันติยวาท หรือครูซ่า ครูผู้เลี้ยงดูเด็กในระดับชั้น อนุบาล 3 ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ต.เกาะยวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา กล่าว ว่า

"ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทางที่ดีขึ้น เด็กมีความสุขและสนุกที่จะมาเรียน ทำให้รู้สึกภูมิใจ และรักในการทำหน้าที่ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆในการดูแลเด็กในศูนย์ฯ นี้ก็ตาม แต่ผลตอบแทนที่เราได้รับคือความชื่นใจ และอึดใจที่มีโอกาสได้เห็นเด็กที่เราเคยดูแลเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าผลตอบแทนเรื่องเงินทองอย่างเทียบกันไม่ได้"